

# จดหมายข่าว TEFSEO

สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที

## The FLEGT



▲ นายประลอง ดำรงศรีไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการ TEFSEO เข้าพบ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือเรื่อง FLEGT

### นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย(LD)

นิยามความถูกต้องตามกฎหมายเป็นภาคผนวกแรกและมีความสำคัญในการใช้ประกอบการเจรจา กับสหภาพยุโรป ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA) โดยจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แก่ประเทศหุ้นส่วนในการใช้ระบุนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และอธิบายกระบวนการรวบรวมหลักฐานในการตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย

ในกระบวนการจัดทำนิยามฯ จะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำไม้ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการการทำไม้ในประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การดำเนินการจัดทำนิยามฯ จึงจำเป็นต้องเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) เข้ามาช่วยภายใต้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT VPA)



▲ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ FLEGT

ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที (TEFSO) ร่วมกับสำนักรับรองการป่าไม้ ภายใต้กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุมคณะทำงานดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันจำนวน 10 ครั้ง และอยู่ระหว่างการแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย และเอกสารช่องว่าง (Gap/Issue paper) ตามมติคณะทำงานฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ซึ่งหากการแก้ไขเสร็จสิ้นกรมป่าไม้จะดำเนินการส่งไปหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรป (ระดับเทคนิค) ต่อไป

### ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product scope)

การจัดทำขอบเขตผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดขอบเขตของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ระบุในข้อตกลง (VPA) โดยสำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที (TEFSO) ร่วมกับสำนักรับรองการป่าไม้ ภายใต้กรมป่าไม้ ได้จัดประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้งในปีนี้อย่างขอบเขตผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งที่ 2 คณะทำงานมีมติให้ส่งร่างขอบเขตผลิตภัณฑ์ร่างแรก เพื่อหารือกับทางอียูในระดับเทคนิค และกรมป่าไม้ได้ส่งร่างขอบเขตผลิตภัณฑ์ร่างแรกไปยังผู้แทนสหภาพยุโรปในระดับเทคนิคเพื่อหารือเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 ขณะนี้กำลังรอความเห็นตอบกลับจากทางสหภาพยุโรปในเรื่องดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม : <http://tefso.org/th/flegt-action-plan/>

## สาระ FLEGT

FLEGT (เฟล็กที) ย่อมาจาก Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ แผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ซึ่งเป็นมาตรการของสหภาพยุโรปที่ริเริ่มขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการทำไม้ผิดกฎหมายและต่อต้านการค้าไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้ที่ผิดกฎหมาย สำหรับประเทศไทย กรมป่าไม้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSEO) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT ในประเทศไทย

## ห้องรับรอง...



ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr. Xu Xinjian ผู้อำนวยการส่วนการวางแผนพัฒนาและการจัดการกองทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบผู้แทนจากกรมป่าไม้ นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO) และนายสกลทัต บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ โดยการเข้าหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนและร่วมมือเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการค้าไม้และสินค้าไม้ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน FLEGT VPA และระบบ TLAS ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการสอบถามเกี่ยวกับเอกสารการส่งออกการจำแนกไม้ที่ผิดกฎหมายในบริบทของกฎหมายไทย รวมทั้งต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ของไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการของจีนอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : <http://tefso.org/th/blog/>

## มุมมอง...



“เฟลิกที-คืนสิทธิต้นไม้ ให้ผู้ปลูกและชุมชน” เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมจัดเวทีสัมมนาเฟลิกที ภาคประชาสังคม “เฟลิกที-คืนสิทธิต้นไม้ ให้ผู้ปลูกและชุมชน” (Right to wood) ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ สวนป่าห่อมมีสุข ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเสนอนะ แนวทาง และข้อคิดเห็นต่างๆ จากการดำเนินงานของเครือข่ายที่ผ่านมา จัดทำเป็นข้อเสนอแนะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระสำคัญว่าด้วยเรื่องสิทธิในการเป็นเจ้าของต้นไม้ การตัดไม้ ใช้ประโยชน์ไม้ และการรับรองไม้ นอกจากนี้ในวงเสวนายังมีการบอกเล่าประสบการณ์ แนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่หรือภาคส่วนของตนซึ่งได้สร้างความเข้าใจ และเป็นการเน้นย้ำจุดยืนของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ FLEGT อันนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้ใบรับรองความถูกต้องของไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม : <http://thaipublica.org/2016/05/right-to-wood-flegt/>



▲ เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ มอบข้อเสนอต่อ รมว.ทส. โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้แทนกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบ

## ติดต่อเรา...



สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟลิกที (TEFSO)

เลขที่ 50 อาคาร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-561-5102, 02-561-5103 โทรสาร 02-940-5676

Website: [www.tefso.org](http://www.tefso.org) Facebook: TEFSO

## ส่อง FLEGT

“อินโดนีเซีย” จะกลายเป็นประเทศแรกในโลก  
ที่ได้ออกใบอนุญาตเฟลิกที?



ประธานาธิบดีอินโดนีเซียพร้อมทั้งคณะกรรมาธิการยุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้มีการยืนยันออกมาแล้วว่าอินโดนีเซียมีการตกลงข้อกำหนดในหลักการขั้นสุดท้ายในการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้ออกใบอนุญาตเฟลิกที

ขณะนี้สหภาพยุโรปสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการออกใบอนุญาตเฟลิกทีของอินโดนีเซียสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระบวนการภายในเพื่อรับรองการออกใบอนุญาตของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนั้นจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมาธิการยุโรป สภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ คณะกรรมาธิการความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป - อินโดนีเซียจะออกประกาศช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นการออกใบอนุญาตเฟลิกทีของประเทศอินโดนีเซียต่อไป

ในทันทีที่การออกใบรับรองเฟลิกทีเริ่มต้นขึ้น ไม้ทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้ภาคผนวกที่ 1 (ขอบเขตผลิตภัณฑ์) ของข้อตกลง VPA รวมถึงไม้ที่จะส่งไปยังสหภาพยุโรปจะต้องมีใบอนุญาตเฟลิกทีที่กำกับด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ให้ข้อมูลใบอนุญาตของประเทศอินโดนีเซีย (Licence Information Unit in Indonesia) จะเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมกำกับการออกใบอนุญาต และทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป

ในส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรของอินโดนีเซียทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เหล่านั้นได้รับใบอนุญาตเฟลิกทีก่อนจะมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเพื่อระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และสินค้าไม้ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง VPA ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเฟลิกทีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของกระบวนการ

ที่มา : <http://www.euflegt.efi.int/indonesia-news>